













THUỐC LA VẤN RỜI HIỆU JOB

là một hiệu thuốc tốt nhất. Những người ghiền thuốc mà muốn giữ vệ-sanh, khỏi hư phổi, không rạo có họng, thì nên dùng thuốc hiệu ấy mà thôi. Vì thuốc này có các quan chuyên-môn thì ở ở những đại-học đường ra, đứng đóc-biện việc chế thuốc. Duy chỉ có thuốc hiệu này vẫn bằng giấy JOB thật hiệu, thì không hiệu ệun thuốc nào bằng hiệu ấy cả.

THẬT GIẤY VẤN THUỐC LA-HIỆU

JOB

Gủa ông Jean BARDOU chế ra, hiệu mẫu đã ký tại Tòa-án Nay con trai ông ấy là ông Pierre BARDOU nổi nghiệp Hiệu giấy này đã được 450 cái Mè-day, 119 cái bằng vàng, 135 cái bằng Danh-dự. 62 lần được đánh Ngoại-hạng Chủ lãnh trưng bán tại: ở Toulouse, Bđ de Strasbourg, số 72-74 82, Pauthac ở Paris, Rue Béranger, số 21. Lãnh trưng bán tại: ở 19 đường Bonnard, Saigon. Đông-dương là ông) BOY LANDRY (Số 19 đường Francis-Garnier (Bờ-bò Hoàn-kiểm ngay gốc Dừa Ha-nội). Bán lẻ ở các hiệu thuốc-lá hoàn cứu.

Ái là chàng biết Giấy vấn thuốc là JOB, là hiệu giấy tốt nhất Giấy chấy được hết không có tàn giấy thật nhỏ tho, mà chế theo phép vệ-sanh rất cẩn mật. Xưa nay kể đã hàng nghìn người làm mạo giấy JOB, vì giấy JOB là giấy tốt nhất trong thế-giới, nhưng bản-hiệu đã thừa các tòa-án, đã nghĩ xử trọng phạt các nhà làm mạo rồi. VẬY HÚT THUỐC HIỆU JOB là bảo thủ sức khỏe sẽ lại là rành mủi thuốc ngon.



HOÀI-DƯƠNG BÌNH

Muốn trừ cái bệnh hoài dương thì phải sửa thủ thuốc bổ huyết bổ can mà uống mới đàng. Trong cái bình hoài dương này có nhiều cơ, một là não-cân có bệnh, hai là cốt chấy suy khuyết.

Thường là cái việc giao cấu thì nó tưng tưng cơ não-cân, nếu não-cân hư bại thì tình tư dục loại-dạ. Bởi vậy ai có bệnh ấy nên uống thuốc Pilules Pink là một vị thuốc bổ não, cái sức nó bổ huyết bổ can hay làm cho ngũ tạng lục phủ hưng vượng, thần thể tráng kiện, chẳng những sáng-sáng trong việc làm ăn, mà lại nâng đỡ hi du thực nữa.

Tuy Pilules Pink tác dụng minh liệt như vậy mà lòng, chớ kỳ trung hiệu hậu, óng nó vào vô hại.

Tại xứ Thổ-nhĩ-kỳ và xứ Ai-cập là chỗ đờn ông hay có năm thể bấy thiếp, thì hoàn thuốc Pilules Pink bán đắt vô cùng, thiếp-tha ưa dùng vì nó chữa cái bệnh hoài dương -cát hay rất lạ.

PILULES PINK

(Bổ hoàn linh đơn)

Trong các tiêm thuốc có bán, có trừ tiêm thuốc của ông de MARI et LAURENS Pharmacie de Normale, Saigon.

Mỗi hộp giá là 3 quan 50; 6 hộp 1 quan 50.



TRAI THỢ MỘC CHAM VÀ CĂN MICHEL NGUYỄN-HIỆP-HÒA

Tại chợ Lái-thiên, đường Abattoir. Trai tôi dùng toàn cầm-lai, trác, gỗ đòng các món theo kiểu kim thời. Các món cầm-thạch, thành của hay không mắc gỗ liền bốn kiểu. Các món cầm-thạch, thành của hay không mắc gỗ liền, bốn trụ, một trụ. Bàn đầu 12 trụ, bàn rượu, bàn Salon, bàn viết. Tủ áo, tủ rượu, tủ thờ chấy hay chạm vàng đá, hai, một, vạn vân. Quý-ông-muôn đặt xin gọi kiểu hay đến tại nhà tôi mua đồ có sẵn.

LỜI RAO

TẠI QUÁN Lục-Tình-Tân-Văn. 1º Ngạc-hạp 1916 thiết giá 0 \$ 20 (không phải 0 \$ 40). 2º Tiền-cán-báo-hậu thứ 8. 0 30 3º Tuồng Lục-vân-Tiên ... 0 30



Đơn tại nước Langsa. Dùng sữa thường hàng trong hoàn cầu, vẫn vậy. Sức khỏe, Mạnh mẽ, vẫn vậy. Sữa dặt Normand hiệu Le petite fermière đơn tại tỉnh Normandie trong bèo Val-de-Bray đơn một cách rất kỹ càng, tuy làm ra dặt mà tinh khiết bấy còn như sữa tươi sạch. Bò xứ Normand tự thú này có danh, sanh sản sữa thường hàng và qui hơn trong cả hoàn cầu.



Thuốc vàn này dặt o mà lại chắc, dọn cho người đời biết hút thuốc đúng.

Xin hỏi kiểu tại hãng Berthet, Charrière và Công-ty.

Hệ thứ rời thì ưa nó luôn luôn. BẢO XANH - Hút nó chẳng hề khó, mà hương thơm cho khoái cả con người. Phải nài cho có cái kỹ tên và dấu hoa văn là dấu thật.



HÀNG BÁN RƯỢU HIỆU DENIS FRÈRES

LẬP RA TỪ NĂM 1862 NHÀ NGÀNH TẠI HAIPHONG, BORDEAUX, SAIGON, HANOI

Hàng DENIS FRÈRES trừ saxon hiệu « Bonne Mère » là thứ saxon tốt hơn hết các thứ khác. Còn ai ưa dùng thứ rượu bổ, thường gọi là Quinquina thì hãy mua thứ rượu sau này: Một là « Toni Kola Seerestat ». Hai là « Saint Raphaël Ducois ». Hàng này cũng có bán từ sắc tốt và chắc chắn, hiệu là từ « Dubois Oudin ». Còn ai hay hút thuốc Cigares thì mua thứ Cigares El Conde thì là sẽ ưa nó vì giá đã rẻ mà lại mùi nó ngon ngọt nữa.

Hàng này có bán đủ thứ rượu tốt xin kể sau này: Rượu chắc trắng và chắc đỏ trong thùng và chịch ra ve. Rượu Champagnes: Ve Clicquot-Ponsardin. Roederer. Moët et Chandon.

Rượu Tisane de Champagne supérieure: B. et S. Perrier. Rượu Tisane extra: Marquis de Bergey. Hàng này cũng có bán thuốc gói và thuốc vắn rời hiệu Le Globe và giấy hút thuốc kêu là « Nil » có thứ rượu kêu là: vieille Eau-de-vie Dejean, Rhum Negrita. Liqueurs và cognacs Marie Brizard, và Roger. Bière Gruber và Bière Lorraine. Rượu Madère, Malaga và Muscat de Frontignan Rivoire. Có bán máy viết hiệu Remington và các thứ đồ phụ tùng. Cũng có bán các thứ hộp quẹt Đông-Dương, và ngoài Bến-thủy, gần Annam và ông quẹt Hàn-ô (Tonkin) nữa. Ai muốn hỏi giá thì viết thư như vậy. Maison DENIS FRÈRES SAIGON

CÓ MỘT MINH NHÀ NÀY CÓ QUYỀN THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÙNG VÀ LÀM XE MÁY TẠI THÀNH St-Étienne MÀ THỜI Hãng F. MICHEL, CAIFFORT Successeur, 86 rue Catinat, số 36. Có bán SÙNG đủ thứ và đủ kiểu. BÌ, THUỐC, ĐẠN, XE-MÁY, ĐỒNG-HỒ và đồ NỮ-TRANG. Đồ đã ứt lại giá rẻ Lục-Châu muốn mua vật chi thì xin đi thư như vậy; M. F. MICHEL, CAIFFORT Successeur, 86 rue Catinat. - SAIGON.

**TÔI KHÔNG ĐÓI BỤNG!**

Ấy là câu thường thien họ hằng nghe nói trong lúc gần ngồi bàn mà đứng cật thế đứng bở đường khi-lực mình đã hao dần trong cơn tâm lạng.

Trong lúc nóng nực

Mĩa Chư-tán muốn ăn uống lực bực thường thì chế khi dùng những rượu khai vị đơn giản và giá đắt (aperitifs frêlés) và có nhiều khi tuy đắt tiền rất hủ mà chỉ có hương một chút khi thì hơi đầu đầu cũng có bản thì rượu ấy. Kê thường uống nó thì lần lần rượu ấy làm tiêu tan niềm địch (le maquisette) trong họ thì rồi lần lần nó làm cho mình thực bất tri lý gì.

Vi sao vậy?

Trước một chiếc đồng hồ khi ngồi bàn mà dùng cơm thì chẳng nên uống thì rượu gì hết, chỉ uống:

**MỘT LY BÉ**

RƯỢU

**QUINA GENTIANE.**

Là thức rượu của các thầy tu ở vùng San-Paolo (Espagne) đời, xưa ấy là xứ nóng nực, cũng như xứ Đông-dương là đây Rượu này làm bằng các thứ thảo mộc tinh ba rất có danh tên thuốc là



**QUINQUINA và GENTIANE**  
Mà các thầy tu ấy dùng cốt đường lai-hà mà yếm vì dùng làm cho dễ uống, mùi lại thanh tho, đầu cho ai mà hay kén lựa cũng chẳng chê dưng.

Phải nài

noi tiếm mình mua cái hiệu dán trên vỏ như vậy:

**Nhà MAZET**

đường Paul Blanchy, môn bài số 10, Saigon, rồi uống thì mà coi, thiệt quả như lời tôi nói không sai.

Có bán trong các tiệm hàng-xén

**THUỐC HAY**

(Le meilleur des médicaments)

Nếu chu-tán đem tí tí, ăn không được tiêu, trong họ thì hay bực bực khó chịu, hãy ăn thì chu-tán hãy mua rượu Quina Gentiane mà uống một ly nhỏ trước bữa cơm, rồi sau bữa cơm uống một ly nữa.

Rượu này có bán trong các tiệm hàng-xén.

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER  
7, Boulevard Norodind-SAIGON

KH. M. VĂN, KIỀU, ông P. Trương-vinh-Kỳ in tại rồi.

Không hình 1400: Có hình 2400: Tiền số 0210.

**HÃY HỎI THỨ HỘP QUỆT HIỆU .NÀY**



**LÀ THỨ TỐT HƠN CÁC THỨ KHÁC**

**CIGARETTES DIVA**

Thuốc điển hiên là Cigarettes Diva là thứ thuốc tốt hơn hết, bởi nó đã không khò, và khói mang sự bình hòa, vì thuốc này không có nhựa như các thứ thuốc khác, khói nó thơm tho và dịu lẫm.

Mỗi gói thuốc này đều có để một cái kính chụp rất khéo và rất đẹp để, mà lại trong nhũn gói có để một cái giấy Bơ-Thường (Bon-Prime) từng ống (bong) mỗi cái đựng hai, hoặc một hộp khảm mochasra, hoặc một sợi giây lưng hay là một cây áo van sán. Như ai đang những giây ấy, thì hãy đem tới hàng A. et E. Mazet môn bài số 10 đường Paul Blanchy, Saigon mà lãnh thưởng, bằng ai ở xa xuôi đến không dưng, thì gói lơ và những giấy mình dưng cho ông sẽ gửi món đồ của mình dưng đó lập tức.

Có bán trong các tiệm bán đồ tạp vật

**TRỊ BỆNH YẾU PHÁP**

(Constatil medicum)

Các vị muốn khỏe trong nhũn ở một thứ rượu mà dùng trong lúc ốm rớt, hoặc nóng lạnh, thì trị không dưng tiêu, thì hãy mua rượu Rhubarb mà uống thì rượu thiên họ rất chữa bệnh về lui tốt hơn các thứ chữa bệnh khác.

Có bán trong các tiệm hàng-xén

**PHÁP-ÔNG THUỐC ĐỎ VÀ TRỊ ĐÁN**  
trước đây là  
**ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX**  
Ông ông hương-y GUILLET

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế đường của quan hương-y GUILLET lấy làm thần hiệu trong những bệnh HƯ PHẾ, đau trong TI VI, đau nơi TRÁI TIM, ĐAU GÂN, ĐAU MÌNH, RÉT VỎ ĐÁ, hoặc CHỌN NƯỚC, BỆNH KIẾT, BỆNH HỒ ĐAI, BỆNH CỘM, GÈM CHÓC NGOÀI ĐÁ và bình có TRỪNG LẠI TRONG BỤNG.


Ấy là một thứ THUỐC XỎ rở tiền và rất hiệu nghiệm làm cho BÚYẾT RA TINH KHIẾT. Những bệnh gốc bởi ĐÁM hay là MẶT PHÁT ra thì uống số hay lẫm.

Bất kì thuốc trị đám nào mà không có dấu ký tên PAUL GAGE thì chớ dưng.

LẠI CÓ MỘT THỨ  
**THUỐC HOÀN XỎ**  
nên uống rất trong thứ Elixir Tonique Antiglaireux của quan hương-y Guillot

Món đồ này là nhà: PAUL GAGE PH. ở phố hàng kho số 7, anh, đường GREENELLE SI GERMAIN môn bài số 9, ở tại đó thành PARIS.

VÀ TRONG CÁC ĐƯỢC PHÒNG ĐỀU CÓ BÁN



**KHOẢN CHẤT THỦY**  
(Thuốc uống kiến thạch)

**VICHY**

PHÁP-QUỐC-TUYÊN

**VICHY CÉLESTINS**

Có bán ngay ở nơi: Trị bệnh đau thần, bệnh đau răng-quang, bệnh Phóng-sử nước vè.

Thạch-lâm-quận (Ké) - 600 mét chỉ li-tây

**VICHY GRANDE-GRILLE** trị bệnh đau gan và bệnh đờn.

**VICHY HOPITAL** trị bệnh thương, ti, trường nhiệt.

Ấy cái chứng đó giả mạo, thì mua phải chỉ cho đúng thì nước nào mình muốn dưng.

**VICHY-ÉTAT BIỆT**

**SEL VICHY-ÉTAT** là muối tự nhiên trong nước suối kỳ mà ra - Có hợp và có vè.

**PASTILLES VICHY-ÉTAT** mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, hoặc thì để tiêu hoa.

**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT** dùng để cho mình dưng nước ngọt (môi-khi-chết).



**CÓ MỘT MÌNH HÀNG NÀY CHỜ VÀO XỨ MÀ BÁN**  
**HANG BERTHET, CHARRIÈRE VÀ CÔNG-TY**  
ở đường Kinh-lập, môn bài số 68 - SAIGON

Tủ sắt hiệu VERSTAEN chắc chắn bền vững vô cùng, xeo cạy không thể đập phá chẳng rời lửa chẳng hề làm chỉ tới

Dùng tủ sắt hiệu VERSTAEN này mà dựng tiền thì tôn bằng qui hữu được vững bền chẳng hề sợ đạo tặc nó cướp dưng

Hãy đến Hàng BERTHET, CHARRIÈRE & C<sup>o</sup> mà hỏi sách kiểu và giá cả hoặc viết thư gửi đến cũng dưng



